

TÌM HIỂU LUẬT THỦY LỢI

I. PHẦN CÂU HỎI KIẾN THỨC: (Thi tại chi nhánh)

Câu 1: Anh (chị) cho biết Nhà nước quy định như thế nào về tiết kiệm nước trong hoạt động thủy lợi?

Câu 2: Anh (chị) cho biết có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi? Hãy kể tên một số hành vi?

Câu 3: Anh (chị) cho biết khai thác công trình thủy lợi là gì? Chủ thể khai thác công trình thủy lợi gồm những thành phần nào?

Câu 4: Anh (chị) cho biết có bao nhiêu yêu cầu về việc vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp? Hãy kể tên một số yêu cầu?

Câu 5: Anh (chị) cho biết Nhà nước quy định việc vận hành công trình thủy lợi khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập, lụt, úng như thế nào?

Câu 6: Anh(chị) cho biết Nhà nước quy định đối tượng nào được tham gia hoạt động dịch vụ thủy lợi?

Câu 7: Anh (chị) cho biết Nhà nước quy định hình thức cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi như thế nào? Có mấy loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi?

Câu 8: Anh (chị) cho biết sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác bao gồm những loại sản phẩm, dịch vụ nào?

Câu 9: Anh (chị) cho biết việc định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được dựa trên cơ sở nào?

Câu 10: Anh (chị) cho biết phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với hồ chứa được quy định như thế nào? Hãy nêu cụ thể các quy định đó?

Câu 11: Anh (chị) cho biết Nhà nước quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình thủy lợi như thế nào?

Câu 12: Anh (chị) cho biết có bao nhiêu hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải có giấy phép? Hãy kể tên một số hoạt động?

Câu 13: Anh (chị) cho biết Trách nhiệm bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi được quy định như thế nào?

Câu 14: Anh (chị) hãy kể tên một số Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện luật thủy lợi?

Câu 15: Anh (chị) cho biết hành vi xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị xử phạt như thế nào?

Câu 16: Anh (chị) cho biết hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép, bị xử phạt như thế nào?

Câu 17: Anh (chị) cho biết hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi, bị xử phạt như thế nào?

Câu 18: Anh (chị) cho biết hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị xử phạt như thế nào?

Câu 19: Anh (chị) cho biết phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với kênh được quy định như thế nào? Hãy nêu cụ thể các quy định đó?

Câu 20: Anh (chị) cho biết phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với cống trên sông được quy định như thế nào? Hãy nêu cụ thể các quy định đó?

Câu 21: Anh (chị) cho biết các nội dung chính trong quản lý nước?

Câu 22: Anh (chị) cho biết điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân khai thác công trình với tổ chức thủy lợi cơ sở là vị trí nào đối với kênh tưới, kênh tiêu? Hãy nêu quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với khu vực miền núi và đồng bằng?

Câu 23: Anh (chị) cho biết dịch vụ thủy lợi là hoạt động gì?

Câu 24: Anh (chị) cho biết theo quy định tại Luật Thủy lợi, có bao nhiêu căn cứ định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi? Hãy kể tên một số căn cứ?

Câu 25: Anh (chị) hiểu thế nào là tưới, tiêu chủ động, chủ động một phần và tạo nguồn?

Câu 26: Anh (chị) hiểu thế nào là tưới chủ động bậc 1, tưới chủ động bậc 2?

Câu 27: Anh (chị) cho biết trong trường hợp tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì mức giá tối đa được tính như thế nào so với mức giá quy định?

Câu 28: Anh (chị) cho biết mức giá tối đa đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả vụ đông là bao nhiêu?

Câu 29: Anh (chị) cho biết giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong trường hợp tưới, tiêu chủ động đối với đất trồng lúa Công ty đang áp dụng là mức giá nào? Căn cứ Nghị định nào?

Câu 30: Anh (chị) cho biết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; chủ quản lý đập, hồ chứa nước trong vận hành đập, hồ chứa?

II. PHẦN CÂU HỎI KIẾN THỨC:

(Thi tại Công ty, ngoài các câu hỏi phần I thêm 1 số câu sau)

Câu 1: Anh (chị) cho biết hoạt động thủy lợi được thực hiện theo mấy nguyên tắc? Hãy kể tên một số nguyên tắc?

Câu 2: Anh (chị) cho biết có mấy chính sách trong hoạt động thủy lợi? Hãy kể tên một số chính sách?

Câu 3: Anh (chị) cho biết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý công trình thủy lợi được Nhà nước quy định như thế nào?

Câu 4: Anh (chị) cho biết Chủ sở hữu công trình thủy lợi là gì? Trách nhiệm của chủ sở hữu công trình thủy lợi được quy định như thế nào?

Câu 5: Anh (chị) cho biết Chủ quản lý công trình thủy lợi là gì? Trách nhiệm của chủ quản lý công trình thủy lợi được quy định như thế nào?

Câu 6: Anh (chị) cho biết Sản phẩm dịch vụ thủy lợi; Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được quy định như thế nào?

Câu 7: Anh (chị) cho biết Nhà nước quy định hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi như thế nào?

Câu 8: Anh (chị) cho biết Nhà nước quy định quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi như thế nào?

Câu 9: Anh (chị) cho biết trách nhiệm cấm mốc, bảo vệ mốc chỉ giới công trình thủy lợi?

Câu 10: Anh (chị) cho biết theo quy định tại Luật Thủy lợi, Nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi bao gồm những nguồn nào?

III. PHẦN CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:

Câu 1: Anh (chị) cho biết trình tự các bước xử lý cụ thể khi tổ chức (cá nhân) vi phạm quy định vận hành công trình thủy lợi?

Câu 2: Anh (chị) cho biết trình tự các bước xử lý cụ thể khi tổ chức (cá nhân) vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi đối với hành vi phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi?

Câu 3: Anh (chị) cho biết trình tự các bước xử lý cụ thể khi tổ chức (cá nhân) vi phạm quy định của giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi?

Câu 4: Anh (chị) cho biết trình tự các bước xin cấp phép của tổ chức (cá nhân) hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi? Cơ quan nào có đủ thẩm quyền cấp phép?

Câu 5: Khi ký nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thì HTXDVNN không ký với lý do: Có một phần diện tích đất nông nghiệp đã có kế hoạch thu hồi đất, tuy nhiên dân vẫn đang gieo cấy trên phần diện tích đất có kế hoạch thu hồi đó. Theo Anh (chị) trên địa bàn mình phụ trách xảy ra tình huống nêu trên thì cách xử lý tình huống đó như thế nào, để HTXDVNN ký hết diện tích hợp đồng sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích đã ký?

Câu 6: Anh A là công nhân phụ trách Hợp tác xã có diện tích đất trồng lúa là 50 ha thuộc phạm vi Công ty quản lý, lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu đảm bảo phục vụ cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Khi tiến hành nghiệm thu xác định mức giá tối đa cho sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi anh A áp dụng hình thức tưới tiêu bằng trọng lực vùng trung du bắc bộ và Bắc khu IV là 1.003.000đ/ha/vụ thì các HTXDVNN không đồng ý với mức thu trên. Theo anh (chị) anh A xác định hình thức tưới tiêu và mức giá tối đa đúng không? Vì sao?

Câu 7: Cô A là công nhân vận hành cống B. Ngày 18/4/2022 cô A được phân công lịch vận hành cống, dẫn nước vào kênh nội đồng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất lúa vụ Chiêm xuân. Tuy nhiên trước khi vận hành cống cô A không

kiểm tra độ mặn của mực nước ngoài sông dẫn đến việc nước mặn chảy vào ruộng lúa làm 1 phần diện tích lúa nhiễm mặn và chết.

Theo anh (chị) thì cô A đã vi phạm quy định nào? Hình thức xử lý vi phạm đó như thế nào?

Câu 8: Dự án đường giao thông có hạng mục cầu giao thông đi qua công trình thủy lợi, trong đó có 01 móng của cầu nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ của kênh. Khi thi công nhà thầu đã đấu thầu với Công ty xin thỏa thuận cho thi công công trình trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, sau đó nhà thầu đã tiến hành thi công.

Theo anh (chị) thỏa thuận dùng làm cơ sở để thi công dự án trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đã đủ cơ sở chưa? Tại sao? Anh (chị) hãy nêu mức xử phạt đối với hành vi nêu trên? Cơ quan nào có đủ thẩm quyền ra quyết định xử phạt?

Các tài liệu tham khảo:

1. Luật Thủy lợi
2. Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi.
3. Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về việc Quy định chi tiết về sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
4. Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/1/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.
5. Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi.
6. Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi.
7. Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 về việc Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
8. Thông tư số 73/2018/TT-BTC : Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.
9. Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định Quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10. Quyết định 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020.